



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง (เขาพระ) ตำบลตะพาน  
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง (เขาพระ)  
ตำบลตะพาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
งบประมาณ ๔,๙๔๔,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๔๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลตะพาน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน  
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การกีดกันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๒,๔๗๒,๒๕๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ-
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่  
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน

กำหนดเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

อนึ่งผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ สำหรับหนังสือ คำประกันตามแบบระบุในเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นยื่น ราคาสุดท้ายจนถึงสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะพาน ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง (เขาพระ) ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาชุดละ ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะพาน ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๙๒-๗๔๗๗ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

หมายเหตุ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้